

Mô hình mới của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam



Điểm bán cà phê hấp dẫn khách hàng tại Công ty.

Mô hình điểm bán hàng Việt vừa được khai trương tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên (xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy cuộc vận động (CVD) người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Sở Công Thương tổ chức. Mô hình đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp chính quyền và người dân địa phương, góp phần ổn định thị trường, giúp người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm chất lượng với giá hợp lý.

Theo ông Vũ Ngọc Khiếu, đây là mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh được xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm phát triển hệ thống phân phối, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thể mạnh đến tay người tiêu dùng. Đồng thời cũng nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội... Sau quá trình điều tra và khảo sát, Sở Công Thương đã chọn Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên triển khai xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt với tên gọi "Tủ hàng Việt" tại thôn 2, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương với quy mô khu vực điểm bán 2.000m², nằm trong không gian rộng rãi, văn minh, lịch sự, hàng hóa bày bán đa dạng, phong phú với 100% sản phẩm là hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện CVD. Công ty cũng xác định CVD là cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường nội địa, để cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Vì thế, Công ty đã tham gia nhiều chương trình do Sở Công Thương và các ban, ngành tổ chức như chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, chương trình tuần bán hàng khuyến mại Thái Bình, tuần bán hàng vì người tiêu dùng và chương trình bình ổn giá. Cũng chính vì thế Công ty đã vinh dự được Sở Công Thương chọn làm điểm mô hình điểm bán hàng Việt đầu tiên của tỉnh. Để thực hiện tốt mô hình này, Công ty sẽ không ngừng nâng cao kỹ năng phục vụ của nhân viên, bày bán đa dạng sản phẩm hàng hóa của các công ty có thương hiệu mạnh, uy tín trong nước để phục vụ nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

CVD người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mang tính xã hội rộng lớn, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường trong tiêu thụ hàng hóa, đồng thời làm thay đổi tư duy, nhận thức của các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong tỉnh bằng việc tăng cường cải tiến kỹ thuật, đổi mới cách thức sản xuất, phân phối, nâng cao sức cạnh tranh, ổn định giá bán. Từ mô hình thí điểm này, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nhân rộng và triển khai trong những năm tiếp theo với mục tiêu mỗi huyện, thành phố có ít nhất một điểm bán hàng Việt và nâng cao hiệu quả CVD người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

THU THUY

Đài thơm 8 giống lúa được kỳ vọng



Theo đánh giá từ các mô hình khảo nghiệm do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện, Đài thơm 8 cho năng suất cao và ổn định.

Đó là khẳng định của một số đơn vị tham gia mô hình khảo nghiệm giống lúa mới do Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai thời gian qua.

Đài thơm 8 là giống lúa thuần do Công ty Giống cây trồng miền Nam chọn tạo, hiện được Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương phân phối. Giống lúa được Trung tâm Khuyến nông tỉnh khảo nghiệm và trình diễn từ năm 2013 đến nay ở cả vụ xuân và vụ mùa. Theo đánh giá từ các mô hình khảo nghiệm, Đài thơm 8 cho năng suất cao và ổn định. Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Khảo nghiệm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Thái Bình là tỉnh nông nghiệp với trên 70% dân số sống bằng nghề nông, trình độ thâm canh cao. Tuy nhiên, bà con vẫn còn tư tưởng chung thủy với một số giống lúa được gieo cấy trong nhiều năm. Trong khi đó các giống lúa mới được ra đời mang nhiều đặc tính ưu việt về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu hơn những giống đại trà chưa được bà con biết đến để đưa vào sản xuất. Từ năm 2013 đến nay, được sự hỗ trợ của Công ty Giống cây trồng miền Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng thành công nhiều mô hình khảo nghiệm giống lúa mới Đài thơm 8. Qua các mô hình trình diễn giống lúa Đài thơm 8 ở cả hai vụ xuân và vụ mùa trên địa bàn tỉnh, tôi thấy cây lúa sinh trưởng tốt, độ đồng đều cao, khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt, đặc biệt là vụ xuân chưa nhiễm đạo ôn. Ở vụ xuân năm 2016, cây gặp điều kiện bất thuận giai đoạn đầu vụ, gặp không khí lạnh và mưa nhưng khả năng phục hồi nhanh, sinh trưởng khỏe. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương thực hiện các mô hình trên nhiều

vùng sinh thái khác nhau để đánh giá chính xác hơn.

Mô hình khảo nghiệm giống Đài thơm 8 ở vụ xuân năm 2016 có 7 hộ thuộc HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) tham gia với diện tích 1ha. Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX cho biết: Qua 1 vụ thử nghiệm, tôi thấy giống lúa Đài thơm 8 có hình dạng cây vừa phải, cây khỏe, lá giống lúa chất lượng cao cho năng suất khá, đạt trên 60 tạ/ha, không nhiễm sâu bệnh, chống chịu rét. Đặc biệt là đặc tính cơ gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như hạt gạo thon, trong, không bị bạc bụng, nhìn bắt mắt; cơm dẻo, mùi thơm nhẹ tự nhiên nên bà con rất thích. Mong Công ty tiếp tục triển khai mô hình trình diễn để đánh giá khả năng thích ứng của Đài thơm 8 để nông dân mở rộng sản xuất.

Ông Đỗ Duy Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương chi nhánh Thái Bình cho biết: Đài thơm 8 được nghiên cứu và lai tạo từ tổ

hợp lai giữa giống mẹ là BVN và giống bố là OM 4900. Giống lúa này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống lúa chính thức cho các vụ, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Với những đặc tính nổi trội, Đài thơm 8 sẽ là giống lúa triển vọng, góp phần đa dạng bộ giống lúa, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa và

xuất khẩu gạo của nước ta. Đài thơm 8 hiện đang được nông dân khu vực Nam Bộ đánh giá cao, hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong thời gian tới. Khu vực phía Bắc, nhiều địa phương như Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh đã khảo nghiệm giống lúa này. Tin rằng đây sẽ là giống lúa thích ứng với thổ nhưỡng Thái Bình, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

NGÂN HUỖN

Đài thơm 8:

- Là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ;
- Thời gian sinh trưởng: vụ xuân 125 - 130 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày;
- Cây cao 95 - 100cm, đẻ nhánh khá. Bộ lá đứng, xanh, bông to, hạt to dài, màu vàng sáng. Gạo không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, thơm, vị đậm;
- Năng suất trung bình 6,5 - 7 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 7 - 8 tấn/ha;
- Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt kháng bệnh đạo ôn và bạc lá, chịu phèn mặn, chịu thâm canh;
- Thích hợp loại đất chân vùn, vùn cao;
- Mật độ cây 45 - 50 khóm/m², cây 2 - 3 dảnh/khóm, cấy nông tay.

AN ĐỒNG

Không phải khoai tây phát triển kém

Trước thông tin khoai tây trồng ở xã An Đồng và một số xã của huyện Quỳnh Phụ không phát triển là do nguồn giống hỗ trợ kém chất lượng. Phóng viên Báo Thái Bình đã tìm hiểu để làm rõ nội dung sự việc.

Để đối chứng, phóng viên đã tìm đến mảnh vườn của gia đình ông Nguyễn Phú Túy, thôn Đào Xá, xã An Đồng (người đã trả lời phỏng vấn các báo cho rằng tình trạng khoai không phát triển là do nguồn giống hỗ trợ của tỉnh kém chất lượng) khi hai vợ chồng ông Túy đang làm đất, vun luống cho khoai tây. Ông Túy cho biết: Mảnh vườn của gia đình rộng 6,5 sào được tôi bơm cát, cải tạo từ ruộng chua trũng cách đây 2 năm, luân canh trồng ngô, khoai để nâng cao thu nhập. Đầu tháng 11/2017, tôi nhận 200kg khoai tây giống hỗ trợ của tỉnh về để trồng trên vườn, tuy nhiên, do vườn đang trồng ngô, đang kỳ thu hoạch nên tôi chưa trồng khoai ngay. Mãi đến cuối tháng 11, sau khi thu hoạch ngô xong, phun thuốc trừ cỏ tôi mới trồng khoai.

trừ cỏ sau khi thu hoạch ngô, sau đó trồng khoai luôn. Không thể có chuyện do nguồn giống kém chất lượng bởi 6/7 thôn trong xã cùng nhận khoai giống hỗ trợ của tỉnh không xảy ra tình trạng này, riêng chỉ có gia đình ông Túy trồng trên cát mới bị. Để chứng minh rõ hơn, ông Túy đưa chúng tôi đi thăm một số cánh đồng trồng khoai tây. Có mặt tại cánh đồng thôn Tây Lễ Văn, nếu không được ông Túy giới thiệu chúng tôi cũng không thể nhận ra đâu là ruộng trồng khoai do tỉnh hỗ trợ đâu là ruộng trồng khoai do người dân tự để giống. Quan sát, thực tế chúng tôi ghi nhận những luống khoai trồng bằng

giống hỗ trợ của tỉnh trên đồng về hình dáng, chiều cao cây không có sự khác biệt, thậm chí có thân mập hơn những luống khoai trồng bằng giống người tự để. Bởi thứ 2 gốc khoai trên đồng để đối chứng, cả hai giống khoai đều hứa hẹn một vụ cho năng suất cao. Không chỉ có xã An Đồng, nông dân xã An Hiệp cũng rất phấn khởi với chủ trương hỗ trợ sản xuất vụ đông của UBND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Nguyễn Xá 1, xã An Hiệp chia sẻ: Vụ đông này gia đình tôi nhận 40kg khoai giống hỗ trợ của tỉnh, nếu mua phải mất từ 400.000 - 1.000.000 đồng từng giống. Trồng từ đầu tháng 11,

đến nay khoai của gia đình tôi phát triển tốt, đã có củ bằng quả trứng gà.

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp, tổng diện tích khoai tây toàn huyện Quỳnh Phụ là 1.020ha, trong đó 389ha trồng bằng giống do tỉnh hỗ trợ. Hiện tại khoai đang trong giai đoạn phát triển thân, lá, ra tia củ. Một số bệnh thường gặp trên khoai như: héo xanh, xoắn lá, xoắn ngọn xuất hiện với mật độ rải rác; 4,62ha khoai ở 16 xã có triệu chứng xoắn lá, cây phát triển chậm. Trong đó, ghi nhận bệnh ở cả giống hỗ trợ của tỉnh (1,8ha) và giống của dân tự để (2,82ha), diện tích nhiễm nhẹ dưới 5% là 4,42ha,



Nông dân xã An Đồng chăm sóc khoai tây vụ đông.

Là 1 trong 7 đơn vị cung ứng khoai tây giống theo chủ trương hỗ trợ sản xuất vụ đông của tỉnh, Công ty chúng tôi cung cấp 500 tấn khoai tây giống (giống khoai Solara của Đức) cho các xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ và một số diện tích của huyện Vũ Thư. Tôi khẳng định khoai giống do Công ty cung cấp hoàn toàn bình thường, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với các xã trên địa bàn huyện, Công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nếu địa phương có nhu cầu để sơ chế, xuất khẩu vì thế không có chuyện nguồn giống phẩm cấp kém. Công ty đã phối hợp với ngành Nông nghiệp thực tiếp kiểm tra, hướng dẫn gia đình ông Túy khắc phục.

(Ông Tăng Văn Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thương mại dịch vụ Thanh Nhân, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ)

nhằm nặng trên 10% là 0,2ha ở xã An Đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ khoai tây giống vụ đông của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đầu thầu và lựa chọn được 7 đơn vị cung ứng. Theo đó, hợp đồng mua bán quy định rõ yêu cầu về chất lượng hàng hóa dựa trên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm đối với các thành viên trong ban mua sắm, cung ứng giống cây màu hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018. Với mỗi xe hàng giao nhận cần phải kiểm tra xác suất một số bao hàng để xác định tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu. Trong quá trình tiếp nhận đã có 7 xe hàng với khối lượng 70 tấn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật phải đổi trả. Ngành Nông nghiệp cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác bảo quản khoai tây nhà ông Túy thôn Đào Xá mà đã vận động giá khoai tây ở An Đồng và một số xã của huyện Quỳnh Phụ phát triển kém là thiếu khách quan.

được thông tin, ngành Nông nghiệp đã cử cán bộ xuống trực tiếp kiểm tra, toàn bộ diện tích khoai tây trồng bằng giống hỗ trợ của tỉnh trên địa bàn xã An Đồng đều sinh trưởng, phát triển bình thường, duy chỉ có 5 sào khoai tây trồng trên cát của gia đình ông Nguyễn Phú Túy, thôn Đào Xá có hiện tượng cây chậm phát triển. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, có 2 nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên. Thứ nhất, do gia đình trồng muộn hơn so với lịch thời vụ từ 7 - 10 ngày, khi trồng gặp thời tiết rét, khô hạn vì vậy cây sun lại, kém phát triển. Thứ hai, do trồng trên đất cát mới được bơm từ sông lên, độ chua và tỷ lệ phèn nặng trong cát tương đối nhiều, do vậy trong giai đoạn đầu mới trồng cây phát triển chậm. Ngành Nông nghiệp đã cử cán bộ xuống hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục, đến nay cây trồng phát triển bình thường so với tuổi cây.

Như vậy nếu chỉ nhìn vào cây khoai tây nhà ông Túy thôn Đào Xá mà đã vận động giá khoai tây ở An Đồng và một số xã của huyện Quỳnh Phụ phát triển kém là thiếu khách quan.

Ông Nguyễn Văn Tính, Giám đốc HTX DVNN xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ

Xã An Đồng tiếp nhận trên 7 tấn khoai tây giống hỗ trợ của tỉnh. Tuy nhiên, do người dân trồng với mật độ dày hơn so với hướng dẫn nên diện tích trồng thực tế được trên 3ha. Những thông tin báo chí đã đưa thời gian qua về khoai tây của xã là hoàn toàn sai sự thật. Thời tiết từ đầu vụ đến nay thuận lợi cho khoai tây sinh trưởng và phát triển. Cùng với việc hướng dẫn bà con chăm bón, vun luống, HTX thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để có khuyến cáo kịp thời đến nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh. Nếu thời tiết trong những ngày tới tiếp tục duy trì lạnh, nắng hanh thì khoai tây năm nay sẽ được mùa

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX DVNN xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ

Xã An Hiệp được nhận 11 tấn khoai tây giống hỗ trợ của tỉnh, trồng trên cánh đồng lớn địa phương đã quy hoạch. Ngay sau khi nhận giống, HTX hướng dẫn bà con xử lý nấm bệnh ngay từ củ giống, sau khi trồng phun phòng nấm qua đất trước khi tiến hành vun luống lần 1, nhờ đó khoai phát triển tốt, đến nay chiều cao cây đạt 30 - 40cm, qua kiểm tra thấy củ con khá sai. Việc đưa thông tin về khoai không phát triển, không cho thu hoạch do giống kém là hoàn toàn không có căn cứ, gây hoang mang đối với người dân.

Ông Nguyễn Phú Túy, thôn Đào Xá, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ

Tuy được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc khoai tây nhưng do trồng muộn, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trồng khoai trên cát nên khoai tây của gia đình tôi kém phát triển. So sánh giữa khoai tây trồng trên cát và khoai trồng trên ruộng, cùng thời điểm xuống giống, cùng nguồn giống hỗ trợ của tỉnh nhưng khoai của gia đình tôi lại kém phát triển vì vậy không thể kết luận do nguồn giống kém như bài báo đã nêu.

PHAN ANH - LƯU NGÂN